

แผนส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

กองตรวจสอบทางนิเวศลิยร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ลำดับ	กิจกรรมการขับเคลื่อน	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ
๑	ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายของส่วนราชการ - ปฏิบัติตามนโยบาย no gift policy ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ - เข้าร่วมการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส (ITA)	เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส	ทุกหน่วยงานในสังกัดมีส่วนร่วมในกิจกรรม	๖ กลุ่มงาน	๒๐	ทุกกลุ่มงาน ใน กตส.
๒	ส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่	เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างวินัยสำหรับการปฏิบัติงาน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน	ระดับคะแนนที่สำรวจจากการประเมินงานตรวจสอบ	ไม่น้อยกว่าระดับ ๔ ในทุกหัวข้อที่สำรวจ	๒๕	ผกตส.
๓	กิจกรรมจิตอาสา และ สร้างประโยชน์ให้สังคม เช่น - บริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค เงินหรือปัจจัยต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ - งานจิตอาสา/งานพัฒนาชุมชน - งานเผยแพร่ความรู้ เช่น เป็นวิทยากรในวาระต่างๆ	สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกด้วยการจัดกิจกรรมแบ่งปันให้แก่ผู้ด้อย/ขาดโอกาส และปลูกจิตสำนึกเรื่องจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม รวมถึงการเผยแพร่ความรู้เป็นวิทยาทานให้แก่ประชาชน	จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ/เข้าร่วม	ไม่น้อยกว่า ๓ กิจกรรม	๒๕	ทุกกลุ่มงาน ใน กตส.
๔	ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีในวาระต่างๆ หรือเข้าเยี่ยมข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณอายุราชการแล้วตามวาระต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์	เพื่อรักษาวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีที่ดีงามหรือแสดงความกตัญญู ต่อผู้อาวุโส	จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ/เข้าร่วม	ไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม	๑๐	กตส.
๕	มอบประกาศ/เกียรติบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้ดีและเป็นที่ยอมรับจากผู้ร่วมงาน	เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และเป็นการยกย่องเชิดชูให้เป็นแบบอย่างที่ดี	จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ	๑ กิจกรรม	๑๐	ผกตส.
๖	สนับสนุนนโยบายลดการใช้ทรัพยากร - ใช้ทรัพยากรที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ - จัดทำหนังสือราชการในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษ - ประหยัดน้ำ/ลดการใช้พลังงาน	เพื่อประหยัดงบประมาณและเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด	จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ	ไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม	๑๐	ทุกกลุ่มงาน ใน กตส.